

Số: 01/KH-VKS

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 13/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi viết về Gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2021, Viện KSND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

a. Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt (ĐHTT, NTVT), kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, thiết thực hướng tới các ngày lễ và sự kiện trọng đại năm 2021, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021).

b. Cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt phải được diễn ra công khai, minh bạch, thiết thực, sinh động về nội dung, đa dạng về đối tượng, bao quát các lĩnh vực của Ngành; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, thu hút đông đảo cán bộ công chức trong Ngành tham gia.

Các gương ĐHTT, NTVT là các nhân tố mới, sự việc mới được phát hiện trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị mà chưa được cơ quan, tổ chức nào tôn vinh, khen thưởng hoặc đã được tôn vinh nhưng tiếp tục có những việc làm mới, có ảnh hưởng và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị và Thành phố.



2. Nội dung, giải pháp thực hiện:

a. Nội dung cuộc thi:

- **Tên cuộc thi:** Thi viết về “Gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước” Ngành Kiểm sát nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ 15/10/2020 đến 01/6/2021.

- Thời gian thực hiện: **từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 01/6/2021.**

- **Đối tượng dự thi:** Cán bộ, công chức Ngành Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội.

- Nội dung bài dự thi:

+ Bài thi viết hoặc tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước Thành phố Hà Nội... gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong các phong trào thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện KSND Tối cao phát động.

+ Gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt được giới thiệu có thể là tập thể hoặc cá nhân. Bài viết hoặc tác phẩm báo chí phải phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu.

Đối tượng là tập thể phải có bề dày thành tích đáng tự hào, nhiều năm được nhận Cờ thi đua dẫn đầu khối của Ngành KSND, cờ thi đua của UBND... hoặc có hoàn cảnh khách quan không thuận lợi nhưng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có đóng góp đáng kể đối với ngành KSND và địa phương.

Đối tượng là cá nhân phải có nhiều đóng góp sáng tạo trong công việc và sự phát triển của ngành; có sức lan toả, xứng đáng để nêu gương và nhân rộng điển hình; có phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị tốt. Không giới hạn chức vụ, chức danh đối với cá nhân ĐHTT.

- Hình thức bài dự thi

+ Tác phẩm dự thi có thể là tác phẩm của cá nhân hoặc của nhóm tác giả. Tác giả dự thi phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác của

nội dung bài viết, tác phẩm của mình đồng thời chưa được gửi đi dự thi tại các cuộc thi khác;

+ Bài dự thi dưới dạng bài viết phải đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman, có độ dài không quá 2.000 từ, khuyến khích các tác phẩm có kèm hình ảnh chân dung và hoạt động về tấm gương được giới thiệu trong bài;

+ Bài dự thi dưới dạng phóng sự truyền hình có thời lượng không quá 07 phút, gửi kèm đĩa thu hình;

+ Tác phẩm dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả (nhóm tác giả), đơn vị dự thi, số điện thoại liên lạc. Trong tác phẩm phải thể hiện họ tên, địa chỉ của tấm gương được giới thiệu.

b. Giải pháp thực hiện:

- Đổi mới công tác tuyên truyền về Cuộc thi và các gương ĐHTT, NTVT. Đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền như: tuyên truyền trên các báo, đài, trên Cổng Thông tin điện tử của thành phố, đơn vị; kịp thời viết tin, bài tuyên truyền đối với các gương ĐHTT, NTVT được thành phố khen thưởng.

- Tổ chức các hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm các ĐHTT tại đơn vị; tạo điều kiện để các ĐHTT, NTVT được chia sẻ, báo cáo kinh nghiệm về mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả để mọi người học tập.

- Mỗi đơn vị **gửi ít nhất 01 bài viết dự thi**; giới thiệu các gương ĐHTT, NTVT tiêu biểu được phát hiện, nêu gương trong đơn vị và gửi về Ban tuyên truyền Viện KSND thành phố Hà Nội qua email ***banbientap_vksndtp@hanoi.gov.vn***.

Mỗi tháng, Ban tuyên truyền sẽ tổng hợp các bài viết tham gia dự thi, chọn lọc ra bài viết tốt nhất, gương ĐHTT, NTVT tiêu biểu nhất để gửi Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thành phố và Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ trước ngày 25 hàng tháng.

- Trên cơ sở kết quả Cuộc thi, Viện KSND thành phố Hà Nội sẽ đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức thực hiện Cuộc thi



